



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๒๖๘

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การย้ายข้าราชการ

เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอโพธิ์นาแกว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๓๗๔๒๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การย้ายข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอ
ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายการทำงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ นั้น กรมการปกครอง ไม่มีนโยบายเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. แจ้งรายละเอียดวันลาทุกประเภทของข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้จังหวัดสกลนครทราบ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

๓. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปหรือมารับตำแหน่งใหม่ที่อำเภอนี้ เดินทางมาเมื่อใด ขอให้รายงานจังหวัดสกลนครทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ฤกษ์วานิชย์กุล)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑



ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๓๗๔๒๓

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การย้ายข้าราชการ การให้ข้าราชการช่วยราชการและปฏิบัติราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๓๓๕ - ๒๓๓๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ และให้ข้าราชการช่วยราชการและปฏิบัติราชการ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. สั่งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายการทำงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่นั้น กรมการปกครองไม่มีนโยบายให้ข้าราชการเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. ให้บันทึกข้อมูลบุคคลในทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (DPIS) ของข้าราชการภายในจังหวัดให้เป็นปัจจุบันก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

๓. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปหรือมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดนี้เดินทางมาเมื่อใด รายงานให้กรมการปกครองทราบด้วย

๔. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนกลาง ให้ไปรายงานตัวพร้อมรับหนังสือส่งตัวที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งต่อไป พร้อมแจ้งรายละเอียดวันลาทุกประเภทให้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่
ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง

โทร (มท) ๕๐๗๑๖

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๗๔๒๑



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๒๓๓๕/๒๕๖๖
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้ย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑๘๐ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอรรชิตร์ สัมพันธ์รัตน์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองแต่งตั้งย้ายข้าราชการ

นายอรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๓๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

แต่งตั้งย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑๘๐ ราย

โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑	นางสาวพรรณทิพย์ อุดม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานวิทยบริการ ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
๒	นายธราภรณ์ จันทะสาร	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก ส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความ กรมการปกครอง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง ๒ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
๓	นางสาวณิชากุล สุวรรณ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวินัย ๑ ส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
๔	นายบุญชัย หมื่นเป็ง	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก จังหวัดตาก	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานวินัย ๒ ส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
๕	นางสาวจณิสตา อินทสุพรรณโณ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง ๑ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
๖	นายอัษฎาวุฒิ พฤฒิรวงศ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานบริหารการจัดทำบัตร ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานประสานวิชาการและฝึกอบรม ส่วนอำนวยการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
๗	นางสาวพรนภา ญาติโสม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๘	นายทฤษฎ ฤทธิภูมิ อุทัยธรรมกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานตรวจสอบทุจริตการทะเบียนและบัตร ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้ปฏิบัติราชการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
๙	นายพัฒนวิสิฐ สิทธิโสม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยความสะดวกทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๓ (จังหวัดนครราชสีมา) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ งานช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนสำนักทะเบียน ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๓ (จังหวัดนครราชสีมา) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๓ (จังหวัดนครราชสีมา) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๑๐	นางสาวพรรัตน์ ทองกำเหนิด	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานอำนวยความสะดวกทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้ปฏิบัติราชการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
๑๑	นายปดต เจ็ยจู	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานบริหารการจัดทำบัตร ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๑๒	นายสุชากรีย์ ทิพกรณ์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารและพัฒนางานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
๑๓	นายอนุรักษ์ หนูยิ้ม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)	นักการข่าวปฏิบัติการ กลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๑๔	นายสิทธิพร สีนุ่น	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานยุทธวิธีสืบสวนปราบปราม ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงาน ฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	นักการข่าวชำนาญการ กลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๕	นายสงวน รักษาแดน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานบริการประชาชน ๓ ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	นักการข่าวชำนาญการ กลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๑๖	นายคมสัน คำเตือนใจ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	นักการข่าวปฏิบัติการ กลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๑๗	ว่าที่ร้อยตรี เพียงพอ นนทไพบูลย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	นักการข่าวปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๑๘	นายศักดิ์ชัย ชื่นโกสม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๑๙	นายสุรสิทธิ์ พูลสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง)	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๒๐	นายทศพนธ์ ศรีเพ็ง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง)	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ให้ปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
๒๑	นายวรรณะ มหาคีตะ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง)	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน ส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ให้ปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
๒๒	นางสาวณัฐมน ขวัญเฉื่อย	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการประชาชน ๑ ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาบางประเภท ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๒๓	นายสัญญา แก้วคง	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาบางประเภท ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานบริการประชาชน ๑ ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๒๔	นางสาววรรก ณะขว้าง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงาน ฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ๑ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๒๕	นายธนชัย ลีออดุศลย์	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ๑ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงาน ฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๒๖	จำลองตรี ภูธิป ศรีสะอาด	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิตต์ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตต์ จังหวัดอุดรดิตต์)	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานสมาคม มูลนิธิและเรียไร ๒ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๒๗	นางสาววีรยา ปารมีศรีจรรยา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี)	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานโรงรับจำนำ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๒๘	นายทศพร จีสะอาด	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๒๙	นางสาวกรวรรณ เกียรติไกรวัลศิริ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานสถานบริการ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๓๐	นายศนันท์ ศิริวรรณ	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานวินัย ๒ ส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานละเมิด ๒ ส่วนคดีและละเมิด สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๓๑	นายศุภวิชญ์ สุทธิวานิช	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคดี ๒ ส่วนคดีและละเมิด สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๓๒	นางสาวอติตา ไสธราชังษี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ๒ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๓๓	นางสาวประภาพรพรณ พงศ์ศุภะมงคล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์)	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส่วนอำนวยความสะดวกเป็นธรรม สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๓๔	นายศักดิ์ดาพจน์ จันทร์ภักดิ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง)	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานช่วยอำนาจการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
๓๕	นายวิสิทธิ์ อัมรัมย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี)	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานช่วยอำนาจการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
๓๖	นายศตวรรษ กุตเสนา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานสถานบริการ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
๓๗	นายอชิรวิทย์ สถาปนกุล	นักการข่าวชำนาญการ กลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก ส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
๓๘	นางพรรณมา สุขประทุม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๓๙	นายจักรี พันธุ์สุวรรณ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
๔๐	นางสาวนิภาพร ปลืบุตร	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๔๑	นายวิวรรณ กิจเจริญ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
๔๒	นายนิพนธ์ บุตรดี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
๔๓	นายสรารุช พานิชวงศ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
๔๔	นายรักชาติ แสนจันทร์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
๔๕	นางสาวธัญพิชชา โชติพฤกษ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร
๔๖	นายพันธุ์อัฐ ริตกันโต	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น
๔๗	นางสาวภัทรวดี เกาชา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
๔๘	นางสาวพิริลรัตน์ รุ่งสาย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
๔๙	นายธนชัย อติพนากิจ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพพยา จังหวัดชัยนาท	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๕๐	นายรวมพล อุตยาภรณ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕๑	นายพุทธา เกะทอง	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา)	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕๒	นายสรารุท บั้วรุ่งสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕๓	นายณัฐวุฒิ แก้วบัวระพา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
๕๔	นายวิศรุต ขวัญเหิง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
๕๕	นางมะลิวรรณ พรหมวิเศษ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอละแม จังหวัดชุมพร)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
๕๖	นายชัยพร ยั่งยืน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
๕๗	นายศักดิ์นรินทร์ ธรรมพรหม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร
๕๘	นายวิชัย ว่องสาริกการ	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๕๙	นายจักรินทร์ ตั้งพิพัฒนทรัพย์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ปฏิบัติราชการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๖๐	นายคณพิชญ์ พัฒนกุลวาศี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน)	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๖๑	นายพัฒนา ก่ามะโน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก จังหวัดตาก)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
๖๒	นายนนท์ปวีธ ฐานพัฒนภาคิน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๖๓	นางสาวธนาภา เหล่านารายณ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
๖๔	นางสาวมนชนัญ อดสอน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๖๕	นางสาวโชติกา ใจลังกา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานบริหารการจัดทำบัตร ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อริม จังหวัดเชียงใหม่
๖๖	นายธนฤต พรหมพิทักษ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
๖๗	พันจ่าเอก วรณศักดิ์ สุวีรนิสัย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิต์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๖๘	นายเสกสรร สุวรรณณี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอชาวมุสลิมบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสางเภา จังหวัดตาก
๖๙	นายพลัฏฐ์ ทีโน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอสางเภา จังหวัดตาก
๗๐	นายศิวรัตน์ วงศ์ยุทธนนท์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
๗๑	นายวัชรพงศ์ จันทิมา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
๗๒	นายพงศัศชัย ชันธะมุล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๗๓	นายนราวุฒิ รัตนมาลี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๗๔	นายวรินทร์ พงษ์วัน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอไทรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
๗๕	นายจตุรงค์ วิชัยดิษฐ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอซำฮี จังหวัดบุรีรัมย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๗๖	นายธัญวิทย์ คุณสมบัติ	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ๒ ส่วนการรักษาคความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๗๗	นายเจริญ ไหมด้วง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอละแม จังหวัดชุมพร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗๘	นายเกรวัต หนูนาค	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอฝาย จังหวัดนครราชสีมา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๗๙	นายสุทธาวุธ หนูแป้น	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐	นางสาวณัฐกานต์ แดงสกุล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
๘๑	นายภาคภูมิ บัวแก้ว	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี)	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
๘๒	นายสุวิรุณ เยาว์นุ่น	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส
๘๓	นางฉัฐพร อุไรกุล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส
๘๔	นายชินนทร ไหม่อด	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๘๕	นายธนพงษ์ พุดเพราะ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์
๘๖	นางอนงค์ ปุยะติ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๘๗	นายศราวุธ วงษ์ปัตตะ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์
๘๘	นางสาวจิตรลดา แสนสุข	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๘๙	นายนิติธร อัครเดชภักดิ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๙๐	นายภาณุรุจ รัชสุทธิ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๙๑	นายสำเริง คณโฑเงิน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๙๒	นายวินัย มุ่งกุ่ง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๙๓	นายฤทธิเดช สุขชู	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
๙๔	นางสาวอัชเชาะห์ เวณาเห็ง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
๙๕	นายอัจนนะ จิตต์สวัสดิ์ไทย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙๖	นางสาวทัศนาวดี ฉากภาพ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙๗	นายนนทวัชร นิมกุล	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙๘	นายพูนศักดิ์ มังกรแสงแก้ว	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำสนิคม จังหวัดชลบุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสีตหีบ จังหวัดชลบุรี)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๙๙	นายจักรกริช หลวงสา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปาง จังหวัดพะเยา
๑๐๐	นายวิสิทธิ์ ทิพย์กษณะ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอสางาม จังหวัดพิจิตร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา
๑๐๑	นายชินทร วงษาฝัน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
๑๐๒	นายภาณุ ทองปนแก้ว	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
๑๐๓	นางสาวสิริมา เปล่งอรุณ	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
๑๐๔	นางสาวบุษญา แก้วสีโท	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๑๐๕	นายปรีชา เครือยา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอสางาม จังหวัดพิจิตร
๑๐๖	นายสหภาพ เชื้อดี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
๑๐๗	นางสาวรัชนิพร ศรีทอง	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑๐๘	นายณัฐวุฒิ จิตรจรรย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
๑๐๙	นายคณิน ทองก้อน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๑๐	นางสาวพรพรรณ กลิ่นหอม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
๑๑๑	นายอมรรัตน์ จารึกสมาน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑๒	นางสาวกาญจนา แก้วอรสาน	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑๓	นางสาวสิรินทร์พร วงศ์สาสาย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปัว จังหวัดน่าน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
๑๑๔	นายประพัทธ์ อาจสามารถ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๑๑๕	นายพีรพัฒน์ อภัยภาวี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
๑๑๖	นายอรรถพล เกษหอม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๑๑๗	นายวราวุฒิ ไสยจรรย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาดัง จังหวัดเลย (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
๑๑๘	นายศุภชัย สุริฉาย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
๑๑๙	นางสาวพรณิชา คามดิษฐ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๒๐	นางสาวสิริกร เจียรตระกูล	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๒๑	นางสาวสุภาพร ศรีโชค	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๒๒	นางมณฑนา ชื่นตา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
๑๒๓	นางสาวชนัญชิตา รักเกื้อ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๑๒๔	นายชาติสยาม ปรีดาศา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการ กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กรมการปกครอง)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๑๒๕	นายพิชัย คำหุย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒๖	นางสาวชนกพร ไกล่ศิริ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒๗	นายอภิชัย นิปุณะ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๒๘	นายนิรันดร์ นามคำ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วยราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒๙	นายเกรียงไกร จินชัยณนา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
๑๓๐	นางสาวพนิดา เสนอแก้ว	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี
๑๓๑	นายกฤษณ์ ฉายารินทร์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑๓๒	นางสาววรรณภา บุญประเสริฐ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
๑๓๓	นายสุรเชษฐ์ เลี้ยงวงษ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
๑๓๔	จำลิบตรี วันชนะ วงศ์เหมย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
๑๓๕	นางสาวปริมพรรษ์ คงแข็ง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๓๖	นายอภิณพ ปัญญาวัฒน์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๑๓๗	นายวงศ์เทพ ทาวงษ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๑๓๘	นายปิยะมิตร ชัชวาลย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๓๙	นายฤทธิชัย บ่อชล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
๑๔๐	นายสาโรจน์ หิรัญปรกรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๔๑	นางสาวศุภิสรา ธารประเสริฐ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
๑๔๒	นายพนมเทียน หาญไชยนะ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสหชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอดงหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๑๔๓	นางสาวเสาวนีย์ มนต์ศิลา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๑๔๔	สิบตำรวจโทจิรศักดิ์ ชูแก้ว	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๑๔๕	นายนवर เรืองศรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๔๖	นายสมคิด จิตดำรง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๑๔๗	นายณัฏฐศักดิ์ ทองวิเศษ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
๑๔๘	นางธนพร เพชรวารีย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๑๔๙	นายนครเขต ชิตเชื้อ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
๑๕๐	นายชื้อปรี หมดหมัน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
๑๕๑	นายภัทรพล บุญยงค์	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล
๑๕๒	นางสาวชนัญภัค ตียรรัตนกุล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๑๕๓	นายพงศภัค อติพัชรพงศ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๕๔	นางสาวเบญญาภา แกมทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ส่วนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๕๕	นายนวนคุณ รักซ้อน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
๑๕๖	นางสาวชนม์ชนก แดงคินี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
๑๕๗	นายณรงค์ เขียวขำ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสางเภา จังหวัดตาก (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
๑๕๘	นางกานติมา วิโสรัมย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
๑๕๙	นายอภิรักษ์ ลอยฟ้า	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
๑๖๐	นายภูษิต มณีพงษ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี)	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๖๑	นายวีรศักดิ์ ขำเกิด	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖๒	นายเดชทัต นกุลเดชศิริ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖๓	นายพรตนิยม สิทธิพิพัฒน์กิจ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๖๔	นางสาวกัญญภัทร สังข์ทอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
๑๖๕	นายวสิน วาศิริศักดิ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
๑๖๖	นางอัจฉราพร สมสุระ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๑๖๗	นายเอกพิสิฐ ธีรนนท์ภาคิน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
๑๖๘	นายธนภัทร อึ้งเสกาว	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี)	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๑๖๙	นายกิตติศักดิ์ ชุ่มมาตร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗๐	นางสาวกัญญาภา สาระพล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
๑๗๑	นางสาวสุจินดา พิฆลทอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๗๗

๗๗

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๗๒	นางสาวพรรรัตน์ เกษมชัยนันท์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง ๒ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๑๗๓	นายสัญญา เทพสงค์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
๑๗๔	นายสายชล เกตศักดิ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
๑๗๕	นายฤกษ์ หอมกิจ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
๑๗๖	นายภาพบุญ ชัยบุญญาภาพ	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวินัย ๑ ส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๑๗๗	นายศักดิ์ บัวทองจันทร์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
๑๗๘	นางสาวลดา พันธุ์ชมภู	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคุด จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
๑๗๙	นางสาวปานลินรดา จุฑาสีธามาศ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ช่วยราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขมรราษฎร์ จังหวัดอุบลราชธานี
๑๘๐	นางสาวพัชรีญา บุญผ่อง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี